

ด่วนมาก

ที่ ศธ ๐๒๐๕/ ๕๖๖



กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงการต่างประเทศ การค้าและการพัฒนาแห่งแคนาดา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
๒. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ การค้าและการพัฒนาแห่งแคนาดา
ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส พร้อมคำแปล
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๑๑๐๒/๑๖๗๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการขอเสนอเรื่องการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ การค้า
และการพัฒนาแห่งแคนาดา (Memorandum of Understanding between the Ministry of Education of
the Kingdom of Thailand and the Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada
Concerning Cooperation in Education) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ
คณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗)
รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๑) การเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง ทั้งนี้
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้
นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความเป็นมา

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ของนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ โดยการดำเนิน
โครงการในเบื้องต้นจะร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ในการจัดหาครูชาวแคนาดา
เข้ามาสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ภายในระยะเวลา
๓-๕ ปี ทั้งนี้ การลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ กับฝ่ายแคนาดาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลอง
ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับแคนาดาในปี ๒๕๖๔

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

เนื่องจากเนื้อหาสาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์
ด้านความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
การต่างประเทศ การค้าและการพัฒนาแห่งแคนาดา โดยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวไม่ใช่สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่โดยที่การจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทยในด้านนโยบาย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพัน
รัฐบาลไทย

/๓. ความเร่งด่วน...

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการนำครูชาวแคนาดาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวนกว่า ๓๐๐ แห่ง ให้ทันกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ นอกจากนี้ การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ภายในต้นปีจะเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับแคนาดาในปี ๒๕๖๔ จึงมีความเร่งด่วนจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๔. สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ การค้าและการพัฒนาแห่งแคนาดา มีสาระสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดหาครูชาวแคนาดาเข้ามาสอนในสถานศึกษาไทย และเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของโครงการครูชาวต่างประเทศ ได้แก่ (๑) เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนโดยรวมในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศและอาชีวศึกษา และ (๒) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของนักเรียนในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศและอาชีวศึกษา โดยมีรูปแบบความร่วมมือที่หลากหลาย อาทิ การประชาสัมพันธ์โครงการฯ การช่วยเหลือด้านการรับรองเอกสารการศึกษา และการเข้าร่วมในกระบวนการคัดเลือก เป็นต้น

๕. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการได้หารือกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และได้เห็นพ้องกันเกี่ยวกับเนื้อหาและสาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ การค้าและการพัฒนาแห่งแคนาดา พร้อมทั้งกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการพิจารณาบันทึกความเข้าใจฯ ว่าไม่ขัดข้องในหลักการต่อการจัดทำบันทึกความเข้าใจดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๖.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ การค้าและการพัฒนาแห่งแคนาดา ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ขอให้กระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

๖.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ การค้าและการพัฒนาแห่งแคนาดา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

โทร.๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๙๕๓